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ฉบับนี้ พบกับนักวิจัยผู้มาก
ความสามารถอีกท่านหนึ่ง ที่คุณผู้อ่านหลายๆ ท่านคงคุ้นหน้าคุ้นตากัน
เป็นอย่างดี เนื่องด้วยนักวิจัยท่านนี้เป็นหนึ่งในทีมวิทยากรของสถานี 

Rama Channel ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ทำ ความรู้จักกับ 
“อาจารย์ ดร.ปรียาสิริ มานะสันต์ อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อ

ความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล” 
กันมากขึ้น

     ผลงานที่ผ่านมาที่ทำ ให้อาจารย์
       เป็นที่รู้จักมากขึ้นมีอะไรบ้าง

 เมือ่ประมาณ 3 ปีกอ่น คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีโอกาสต้อนรับอาจารย์
หน้าใหม่สังกัดโครงการจัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความ
หมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย ปีท่ีผ่านมา
หลายๆ คนอาจคุน้หนา้อาจารยจ์ากรายการ Rama Kid D และ
รายการอื่นๆ ทางสถานี Rama Channel รวมถึงบทบาทของ
นักเขียนในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจและหนังสือ Mother & 
Care โดยเฉพาะรายการ Rama Kid D ซึง่มรีปูแบบทีม่อีาจารย์
ด้านสาขาต่างๆ มาให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กๆ นอกจากเรื่องโรค
แลว้ยงัเปน็เรือ่งจิตวทิยาและการปรบัตวัของคณุพอ่คณุแมม่อื
ใหม่ พฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงที่บางครั้งคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้จะ
รับมืออย่างไร รวมถึงอาหารและโภชนาการที่เหมาะสม เรียก
ไดว้า่ เปน็รายการเก่ียวกบัเดก็ๆ ทีน่อกจากจะใหส้าระแลว้ ยงั
ใหค้วามบนัเทงิดว้ยคะ่ สว่นท่ีเขียนในหนังสอืน้ัน สว่นใหญเ่ปน็
เร่ืองท่ีเกิดขึ้นในคลินิก รวมถึงสาระความรู้ใหม่ๆ บางทีเรื่อง
เดียวกันน้ีเคยถูกพูดถึงแล้วเมื่อ 10 ปีก่อน ตอนนี้กลายเป็น
ไม่ถูกต้องแล้วเมื่อมีงานวิจัยใหม่ๆ มาหักล้าง ดังนั้นจึงจำาเป็น
ต้องอัพเดทความรู้ตลอดเวลาค่ะ

  เมื่อเข้ามาร่วมทำ รายการของ
             สถานี Rama Channel แล้ว 
             มีความรู้สึกอย่างไรบ้าง

 ส่วนตัวแล้วถือว่าโชคดีมากที่ได้มีส่วนร่วมเป็นที่
ปรึกษาให้กับรายการนี้ตั้งแต่แรกเริ่ม ครั้งแรกที่ได้คุยกับพี่
จันทร์ซ่ึงเป็นโปรดิวเซอร์รายการในช่วงนั้น ว่าอยากให้ความ
รูใ้นเรือ่งของเดก็พเิศษเพราะเรยีนมาดา้นนี ้จนถงึจดุหนึง่ก็คุย
กับทีมงานว่า จริงๆ เร่ืองเด็กพิเศษมีมุมมองท่ีค่อนข้างหลาก
หลาย มุมมองที่หลากหลายนี้ยังสามารถนำาไปปรับใช้ในเด็ก
ปกติได้อีกด้วยค่ะ

           อาจารย์มีจุดเริ่มต้นความสนใจ
             อย่างไรในเด็กพิเศษ

 จริงๆ แล้วสนใจเรื่องเด็กพิเศษมาตั้งแต่สมัยเรียน
ปริญญาตรีทีจุ่ฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย ซ่ึงได้เรียนเก่ียวกับเดก็
ด้อยโอกาสและเด็กขาดโอกาสในหลากหลายรูปแบบค่ะ คง
เป็นเพราะคุณแม่ปลูกฝังเรื่องคนด้อยโอกาสในสังคมโดยการ
ไปเยี่ยมเด็กกำาพร้า เด็กพิการ เด็กที่เค้ามีโอกาสน้อยกว่าเรา
ตั้งแต่ยังเล็กๆ ในขณะที่คุณป้า (ดร.มัณฑริกา วิฑูรชาติ) เป็น
เจ้าของโรงเรียน ซึ่งเปิดรับเด็กพิเศษมาเรียนร่วมเป็นที่แรกๆ 
ของประเทศไทย ทำาให้มีโอกาสได้สัมผัสเด็กในหลายรูปแบบ
ทั้งเด็กปกติและเด็กพิเศษ 
 พอเรียนจบก็มองว่า อยากทำางานที่เกี่ยวกับการวาง
นโยบายมากกว่า จึงเรียนต่อปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์
สุขภาพ (Health Economics) และด้านยุโรปศึกษา (Euro-
pean Studies) ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่เมื่อเรียนจบ
คณุนา้ (ผศ.นพ.ชาตร ีวฑิรูชาต)ิ ทีเ่ปน็จติแพทยเ์ดก็มาแนะนำา
ว่าควรเรียนด้านเกี่ยวกับเด็กพิเศษโดยตรงจะเหมาะกว่า



 จนกระทั่งได้มีโอกาสไปเรียนปริญญาโทอีกใบด้าน
ออทสิซมึทีม่หาวทิยาลยั Johns Hopkins คราวนีโ้ลกทศันเ์ปดิ
เลยค่ะ ต้องยอมรับว่า การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
ของเมืองไทยกับเมืองนอกมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน 
แม้แต่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งยังสอนไม่เหมือนกันเลยค่ะ ที่
เมืองนอกค่อนข้างจะยอมรับและเชื่อในศักยภาพของคนเป็น
อย่างมาก 

      ที่บอกว่าโลกทัศน์เปิดหมายถึงว่า

 ที่บอกว่าโลกทัศน์เปิดก็เพราะว่า ตอนเรียนเมือง
ไทยขนาดเรียนปริญญาโทแล้ว ส่วนใหญ่อาจารย์ก็ยังมาสอน
ให้ความรู้เตรียมเนื้อหาทำา power point ซึ่งอบอุ่นดีมาก 
แต่การเรียนที่มหาวิทยาลัย Hopkins วิชาส่วนใหญ่ที่เรียน
จะเป็นวิชาการสัมมนา จำาได้ว่าเข้าไปเทอมแรกก็มีสัมมนา
แล้ว ในระบบเมืองไทยจะให้เรียนสัมมนาก็ต่อเมื่อเรียนจบ 
coursework มาแล้วระดับหนึ่ง หลักๆ ของวิชาการสัมมนา
เลยก็คือ การอ่านวารสาร บทความวิจัยต่างๆ แล้วมาให้ความ
เห็นกันในห้อง จนเมื่อจบเทอม ทุกคนจะต้องสามารถผลิตผล
งานวิจัยแบบไม่ซับซ้อนได้ แล้ววิชาวิจัยนี้ก็ไม่สอนนะคะ ต้อง
อ่านเอง ทำาเอง อาจารย์เป็นแค่ facilitator เท่านั้น ส่วนจุด
เริม่ตน้ของการทำางานวจิยัคอืการเปน็ผูช้ว่ยนกัวจิยั (Research 
Asssistant) ค่ะ

     เป็นการเปิดโลกทัศน์ในด้านการ
            ทำ วิจัยด้วยไปในตัว แล้วมีวิธีการ
            ทำ งานวิจัยอย่างไร

 สมัยที่เรียน ส่วนใหญ่มีแต่กระดาษปริ้นท์วารสาร
ต่างๆ ส่วนหนังสือเป็นแค่ guide book เท่านั้น คือมีอยู่ อ่าน
ได้ และควรอ่าน แต่ไม่ได้เป็นหลักใหญ่ อาจารย์เคยบอกไว้ว่า 
เราอ่านหนงัสอืเทา่กบัเราอา่นความรูเ้กา่ ท่ีอาจจะเกา่ถงึ 30 ป ี
ถามว่ามีประโยชน์ไหม แน่นอนว่ามี แต่ว่ามันไม่อัพเดท บาง
ครั้งเราอ่านหนังสือที่เขียนว่าฉบับแก้ไขต้นปีนี้ แต่หารู้ไม่ว่า 
เน้ือหานัน้เปน็ความรูเ้กา่ท่ีไมไ่ดม้กีารปรบัปรงุ ววิฒันาการมนั

เปลี่ยนแปลงไปได้ตลอด อะไรที่นานเกิน 5 ปีก็เรียกว่าข้อมูล
เก่าแล้ว ส่วนที่ว่าแล้วจะให้อ่านที่ไหนนั้น อาจารย์บอกว่า 
อ่านจากงานวิจัยใหม่ๆ เพราะว่า คำาว่าวิจัย (research) คือ
เป็นการ re คือ ทำาซ้ำา ทำาบ่อย search คือการค้นหา หรือ
ทั้งหมดก็เท่ากับ ค้นหาเรื่องนั้นซ้ำาๆ นั่นเองค่ะ และเพื่อเก็บ
ข้อมูลสำาหรับวิจัยต่างๆ ซึ่งพอหมดเทอม คุณแม่จะให้กลับ
มาฝึกงานในสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวกับเด็กพิเศษ เช่น สถาบัน
ราชานุกูล มูลนิธิแสงสว่าง โรงพยาบาลยุวประสาทฯ ดังนั้น 
จึงทำาให้เราฝึกตัวเองว่าจะเขียนวิจัยเกี่ยวกับอะไร ทำาเป็น 
outline ไปคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาไว้ก่อนว่า เทอมหน้าเรา
เรียนตัวนี้ และจะขอทำางานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งอาจารย์
ก็จะให้คำาแนะนำามาค่ะ

      มาเริ่มทำ งานจริงจังเกี่ยวกับ
             เด็กออทิสติกเมื่อไร

 เมือ่เรยีนจบปรญิญาโทแลว้จงึตอ่ปรญิญาเอกดา้นเดก็
พิเศษอีกครั้ง ซึ่งคราวนี้แตกต่างจากเดิมตรงที่สมัยปริญญาโท
เรียนเกี่ยวกับเด็กออทิสซึม ก็ได้รับโอกาสให้ทำางานที่ Ken-
nedy Krieger Institute (KKI) ซึ่งเป็นสถาบันการรักษา ดูแล 
และวิจัยเกี่ยวกับเด็กพิเศษ ทำาให้ได้รับมุมมองที่กว้างขึ้นไป
อีก เพราะรูปแบบของที่ทำางาน เวลามี case ใหม่เข้ามาจะไม่
ได้กระจุกอยู่ท่ีหนึ่งท่ีใด แต่เรียกได้ว่า เด็ก 1 คนจะมีผู้เชี่ยว
ชาญหลายๆ ด้านมาคอยดูแล มีการประเมินเป็นรูปธรรมมาก 
ทำาใหไ้ด้เรียนรู้จากท่ีปรึกษา (mentor) ท่ีมคีวามชำานาญหลาย
ด้าน และแต่ละท่านก็จะเสนอแนวความคิดในด้านที่ตนเอง
ถนัด อย่างเรื่องออทิสติกเองก็จะมีมุมมองทั้ง mitocrondia 
disorder, leaky gut, ทั้งเรื่องของอาหาร คือหลายส่วน
ประกอบกันทำาให้ได้รู้ในหลายๆ แง่มุม  ตอนนั้นมีอาจารย์ที่
ปรึกษา (mentor) ที่เชี่ยวชาญทาง Biomedical science 
เมื่อเจอ case ออทิสซึม ก็จะมองถึงการปรับระบบชีวเคมีของ
ร่างกายมากกว่า และที่สถาบัน KKI นี้เอง ทำาให้รู้ว่าออทิสซึม
ไมใ่ชค่วามบกพรอ่งโดดเดีย่ว แตเ่กดิขึน้จากหลายปจัจยัหลาย
สาเหตุ รวมถึงการมองว่าปัญหาเรื่องพฤติกรรมเป็นแกนหลัก



ของภาวะออทิสซึมก็จริง แต่พฤติกรรมบกพร่องก็เกิดได้จาก
หลายสาเหตุ เช่น พันธุกรรม อาหาร สิ่งแวดล้อม การดูแล 
บางครั้งการที่เรามองว่าเด็กคนน้ีเป็นออทิสติกแน่เลย จริงๆ 
เด็กอาจจะไม่เป็นแต่มีพฤติกรรมที่เสมือนว่าเป็นก็เป็นได้ ซึ่ง
ตอนน้ันได้ไปเรียนการปรับพฤติกรรมเด็กออทิสซึมโดยใช้วิธี 
TEACCH เพิ่มเติมด้วยค่ะ
 ดังน้ัน มุมมองท่ีได้จากการทำางานคือการมองในแง่
บวก เราไม่ได้มองว่าเด็กคนนี้มีความผิดปกติอย่างไร เรากลับ
มองวา่เดก็คนนีเ้ขามศีกัยภาพทีน่า่ดใีจอะไรบา้งหรอืมศีกัยภาพ
ด้านไหนบ้าง ซึ่งตรงนี้ช่วยปรับมุมมองของเรากับโลกรอบตัว
เราด้วย ทำาให้เราไม่จ้องจับผิดในความแตกต่างของคนอื่นท่ี
เขาทำาอะไรไม่เหมือนกับเรา แตก่ลบัทำาใหเ้รายอมรบัความแตก
ต่างของคนอื่นมากขึ้น
 พอไปเรียนปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัย Wisconsin-
Madison โดยปกติเค้าจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาเพียงคนเดียว 
แต่ตอนที่เรียนก็มีเหตุที่ทำาให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาถึง 3 คนค่ะ 
ปีแรกที่เรียนได้อาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นอาจารย์ท่ีเช่ียวชาญด้าน 
dyscalculia (หรือความบกพร่องทางคณิตศาสตร์) งานวิจัย
ส่วนใหญ่จึงมุ่งไปยังสาเหตุและรูปแบบของการเรียนรู้ของ
เด็ก dyscalculia รวมถึงวิธีที่จะเพิ่มศักยภาพของเด็กเหล่า
นี้ ในส่วนของ cognitive science ที่มุ่งเน้นว่าความบกพร่อง

ของสมองส่วนไหนบ้างที่ส่งผลทำาให้เด็กเหล่านี้มีรูปแบบการ
คิดคณิตศาสตร์ที่แตกต่างจากเด็กทั่วไป ตอนนั้นได้ทำางาน
วิจัยกับอาจารย์ที่ปรึกษาจนกระทั่งท่านย้ายไปเป็นคณบดีที่
มหาวิทยาลัย Kentucky  ปีที่สองได้อาจารย์ที่ปรึกษาชำานาญ
ด้าน transition period งานวิจัยที่ทำาในช่วงนั้นก็จะเกี่ยว
กับการดูแลเด็กหลังจากได้รับทรีทเมนต์ รวมถึงการที่เด็ก
ออทิสติกอายุ 18 ปีแล้ว เค้าจะมีชีวิตต่อไปอย่างไร เช่น ขับรถ
ได้หรือไม ่(ทีอ่เมริกา การมใีบขบัขีแ่สดงวา่บรรลุนติภาวะแลว้
สามารถทำานติิกรรมได้) แต่งงานได้ไหม ถ้าแต่งงานแลว้มลีกูได้
หรอืไม ่หรอืถา้เปน็เดก็ทีม่คีวามบกพรอ่งทางคณติศาสตรแ์ล้ว
เมื่อได้รับทรีทเมนต์ต่างๆ แล้ว เค้าสามารถนำาไปใช้เชื่อมโยง
ต่อยอดในเรื่องอื่นๆ ได้หรือไม่ เราจะมีวิธีการในการพูดคุยได้
อยา่งไร ซึง่สนกุมากๆ แตเ่มือ่ครบ 1 ปอีาจารยข์อ sabbatical 
leave จนปีที่ 3 มีอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ ซึ่งอาจารย์เชี่ยวชาญ
ด้าน learning & memory ซึ่งจะมองว่าเราจะสามารถเพิ่ม
ทักษะการเรียนรู้และการใช้ความรู้ของเด็กได้อย่างไร เช่น  
ดนตรีเกี่ยวเนื่องกับความสามารถทางคณิตศาสตร์จริงหรือไม่   
ซ่ึงเมือ่นำาความรู้จากอาจารยท์ัง้ 3 ทา่นมารวมกนั เป็นเหมือน
จิกซอว์ที่ต่อภาพได้สมบูรณ์มากๆ เพราะเมื่ออยู่กับอาจารย์ที่
ปรึกษาในแต่ละแบบ อาจารย์ก็จะแนะนำาวิชาให้ลงเรียน หรือ
วชิาทีจ่ะใหส้อนเดก็ปรญิญาตร ีปรญิญาโท ตามสายความถนดั
ของอาจารย์นั่นเอง 

 ดังนั้น ในระยะหลังงานวิจัยจะค่อนข้างสมบูรณ์มาก
ขึ้นเพราะว่าเรามองมุมกว้างมากขึ้น คราวนี้มองเด็กพิเศษ
หนึ่งคนก็มองได้ครอบคลุมข้ึน เช่น การท่ีเด็กเป็นเด็กพิเศษ
นี้มีสาเหตุเพราะอะไรบ้าง ปัจจัยแวดล้อมอย่างไร จะช่วยได้
อยา่งไร และจะฟืน้ฟเูขาไดอ้ยา่งไร ซึง่อาจารยก์แ็นะนำาใหเ้รยีน
เฉพาะทางดา้นพฤตกิรรมศาสตรแ์ละการจดัการพฤตกิรรมเพิม่
ด้วยค่ะ

การผลิตงานวิจัยอาจจะบั่นทอนพลังใจได้
ถ้าไม่ได้รับความอนุเคราะห์จากหลายๆ 

ส่วนที่เกี่ยวข้อง แต่ก็คิดว่าคณะฯ มีความ
พร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางทางด้านงานวิจัย

เป็นอย่างมาก เพราะอาจารย์ผู้ใหญ่ทุกท่านก็
พร้อมให้ความช่วยเหลือ

อ.ดร.ปรียาสิริ มานะสันต์’

“

”



            อาจารย์มีความรู้สึกอย่างไร 
            เมื่อได้เข้ามาทำ งานที่รามาธิบดี

 จะว่าไปแล้วการผลิตงานวิจัยอาจจะบั่นทอนพลังใจ
ได้ ถ้าไม่ได้รับความอนุเคราะห์จากหลายๆ ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
แต่ก็คิดว่าคณะฯ มีความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางทางด้าน
งานวิจัยเป็นอย่างมาก เพราะอาจารย์ผู้ใหญ่ทุกท่านก็พร้อม
ให้ความช่วยเหลือ โดยส่วนตัวถึงแม้ว่าเป็นอาจารย์ใหม่ที่อาจ
จะทำางานวิจัยมาไม่มาก แต่เป็นเพราะโอกาสที่อาจารย์ท่าน
ต่างๆ หยิบยื่นให้มากกว่า เคยได้เรียนปรึกษา ศ.นพ.รัชตะ รัช
ตะนาวิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (อดีตคณบดี คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) เกี่ยวกับการทำางานวิจัย 
ซึ่งอาจารย์บอกว่า ที่นี่มีคนเก่งๆ เยอะมาก ประสิทธิภาพของ
งานคือการที่คนเก่งๆ หลายคนมาแลกเปลี่ยนความคิดกัน มา
ทำางานด้วยกัน โดยไม่ได้มองว่าใครอยู่พวกไหน ภาคไหน ก็จะ
ทำาให้งานที่ได้ออกมาสมบูรณ์และมีคุณค่ามากข้ึน และด้วย
ความอนุเคราะห์จาก รศ.นพ.จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ (อดีต
หัวหน้าโครงการจัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมาย) 
เป็นผู้นำาพาไปแนะนำาตัวกับ อ.นพ.โยเซฟ ซื่อเพียรธรรม ซ่ึง
เป็นอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านออทิสซึมเป็นอย่างมาก 
และ รศ.พญ.นิชรา เรืองดารกานนท์ ที่ท่านได้ดูแลโครงการ
พัฒนาศักยภาพประชากรไทยอยู่ ก็ทำาให้ตัวเองได้เป็นส่วน
หนึ่งของโครงการนี้ต่อมาอีกด้วย

             มีความรู้สึกอย่างไรกับ
             การทำ งานวิจัยที่รามาธิบดี

 โดยส่วนตัว รู้สึกโชคดีมากในเรื่องของงานวิจัยนี้ได้
อาจารย์หลายท่านให้ความช่วยเหลือ ทั้งๆที่งานวิจัยที่ทำา
ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นสเกลใหญ่ ด้วยเพราะเด็กออทิสติกเอง
แต่ละคนมีลักษณะไม่เหมือนกัน ทำาให้กลุ่มตัวอย่างมีจำานวน
ไม่มาก แต่เมื่อเรียนปรึกษาอาจารย์ผู้ใหญ่ทั้ง ศ.นพ.อร่าม โร
จนสกลุ ผูอ้ำานวยการศูนยก์ารแพทยส์มเดจ็พระเทพรตัน ์ทา่น
ก็ใจดีมากๆ ยินดีที่จะให้ใช้สิ่งอำานวยความสะดวกของศูนย์
การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ในการทำาวิจัยอย่างเต็มที่ หรือ 
ศ.นพ.ประทักษ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ท่าน
ก็อนุเคราะห์ให้ทำาวิจัยที่ห้องของ CRC (Clinical Research 
Center) ซึ่งมีบุคลากรคอยสนับสนุนช่วยเหลือจนสามารถ
ผลิตชิ้นงานจนสามารถนำาเสนอในเวทีนานาชาติได้ รวมถึง 
ศ.นพ.วนิติ พวัประดษิฐ ์คณบดคีณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาล
รามาธิบดี ที่คอยสอบถามถึงขั้นตอนการดำาเนินงานว่าถึงขั้น
ไหนแล้ว มีปัญหาติดขัดอะไรบ้างหรือไม่ อีกทั้งท่านยังแนะนำา
ให้ประสานงานกบั นพ.ววิฒัน ์โรจนพทิยกร และ รศ.พญ.นชิรา 
เรื่องดารกานนท์ เพื่อพัฒนางานวิจัยให้เป็นต้นแบบต่อไป

             แล้วมองว่าใครคือต้นแบบ
             ของการทำ งานวิจัย

 อีกเรื่องที่รู้สึกโชคดีมากๆ คือ ได้อยู่ใต้ร่มพระบรม
โพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ท่านทรงเป็น
แบบอยา่งทีด่มีากยิง่โดยเฉพาะเรือ่งงานวจิยั คณุลุง (ม.ร.ว.อติ
เทวัญ เทวกุล) เคยเล่าให้ฟังว่า ในหลวงทรงเป็นแบบอย่างที่
ดีท้ังเร่ืองท่ีทรงค้นคว้าข้อมูลต่างๆ กว่าจะเป็นโครงการพระ
ราชดำารเิพือ่ประชาชนเปน็เวลานาน ทา่นมกัจะเปรยกบัคณะฯ 
ที่ได้มีโอกาสรับใช้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทว่า การทำางานเพื่อ
คนอืน่ เพือ่องคค์วามรูใ้หม่ๆ  ลว้นแลว้แตเ่หมอืนกบัการทำางาน
ปิดทองหลังพระ ซ่ึงต้องใช้ความอดทนและระยะเวลา จึงจะ
เกิดผลดีและมีประโยชน์กับคนอื่นๆโดยทั่วไป
 สำาหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ๆ อยากให้มองถึงจุดหมาย
ปลายทางว่าสาเหตุที่เราทำางานวิจัยนี้ไม่ใช่เพื่อตำาแหน่ง ไม่ใช่
เงนิทีม่นัลอ่ตาลอ่ใจ แต่หมายถงึในทา้ยทีส่ดุทีผ่ลงานผลติออก
มาและได้นำาไปใช้แล้ว คนอื่นๆ ได้รับประโยชน์จากงานวิจัยนี้ 
สมดังพระปณิธานของพระราชบิดา ซึ่งควรที่จะน้อมนำามาใช้
เตือนใจค่ะ

 ทางกองบรรณาธกิารขอยกยอ่ง อ.ดร.ปรยีาสิร ิมานะ
สันต์ ในฐานะนักวิจัยผู้มีอุดมการณ์ความสามารถ และความ
พากเพียร อันเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำางานวิจัยของนักวิจัย
รุ่นใหม่ที่เปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่จะทำาเพื่อ
มวลชน


